
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2563 
วันอาทิตยที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 

************************ 

ผูมาประชุม 

  1. นายถาวร  ชูรังสิทธิ ์   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
  2. นายนรากร  ชูจีน    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  
   3. นายสมรัก  พยุหกฤษ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 1 
  4. นางวาสนา  สิงหสวัสดิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 1   
  5. นายนพพร  ฉิมพลีวัฒน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 2 
  6. นายชูเกียรติ  เทพมณฑา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 2 
  7. นางลัดดา  เดชบุญญาภิชาติ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 3 
  8. นายคัมภีร  แสงภู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 3 
  9. นายสิงหา  เพชรศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 4 
  10. นายสนั่น  มนตทิพย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 5 
  11. นางสาคร  กําเหนิดโทน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 6 
  12. นายเรืองศักดิ์  ไทยนุกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 8 
  13. นางนาตยา  ยังโยมร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 8 
      14.นายมาโนช  เทพมณฑา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 9 
  15. นางสาวณัฐชานันท  รักษอติกิตติ์  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 
ลาประชุม 

- ไมมี - 

ขาดประชุม   
- ไมมี -   

ผูเขารวมประชุม 
  1. นายชัยรัตน  วัฒนจิตต   นายกองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
  2. นายสุนันท  ทับบุรี    รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
  3. นายสนั่น  มหาแกว   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  
  4. นางวิมลวรรณ  เชื้อทอง   หัวหนาสํานักปลัด  
  5. นายวีระพร  ขําคม    ผูอํานวยการกองชาง   
   6. นางสาวอุทุมพร  เมืองสุคนธ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
    เมื่อที่ประชุมพรอมดวยจํานวนสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุมครบองคประชุม จํานวน  
    14  คน จากจํานวนสมาชิกฯ เทาที่มีทั้งหมด  14  คน นายถาวร  ชูรังสิทธิ์  ประธาน 
     สภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพรอมกัน  
    และกลาว ทักทายที่ประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
    - ไมม-ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด ครั้งที่แลว    
    สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป 2563 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2563 

ประธานสภาฯ   ถามสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมวามีการแกไข ตัด หรือเพิ่มขอความในหนาใด วรรคใด  
    ตอนใดหรือไม  ถาไมมีขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป 2563 ครั้งที่ 1/2563  
    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  โดยไมมีการแกไข เพิ่มเติม ขอความในตอนใด วรรคใด
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องพิจารณาและอนุมัติ 
    3.1 ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 
    - วาระที่ 2  แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   ไดแจงรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติวา ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติแต 
   อยางใด และคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารายละเอียดแหงรางขอบัญญัติดังกลาวแลว 
   ไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติมในตอนใด หรือขอใด  เห็นชอบใหคงรางเดิมไว  จึงขอมติไป  
    พิจารณาในวาระที่ 3   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   13  เสียง 
    ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง 
    วาระที่ 3  ลงมติเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ในวาระที่สาม ที่ประชุมเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564   
    ใหตราเปนขอบัญญัติ หรือไม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   13  เสียง 
    ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง 
    3.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
    รายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย งบประมาณ 2,400,000.-บาท 
นายก อบต.   แถลงรายละเอียดตามบันทึกขอความกองชาง ลงวันที่  25  สิงหาคม  2563   
    เหตุผล  ในการขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันไดทันในเดือนกันยายน  แตม ี
    ความจําเปนจะตองใชเงินเพื่อเบิกในปถัดไป เนื่องจาก การจัดซื้อ/จัดจางรถบรรทุกขยะ 
    ดังกลาว  ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดผลผูชนะการ 
    เสนอราคาได  หากภายใน 7 วัน ไมมีการอุทธรณก็สามารถเรียกผูชนะมาทําสัญญาได 
    ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ 
    แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  หมวด 5 การกันเงิน  ขอ 59 วรรคแรก “ในกรณี 
    ที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปน 
    จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ 
    สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”  
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ประธานสภาฯ   ใหสมาชิกอภิปราย 
นายสิงหา  เพชรศิริ  - การจัดซื้อ/จัดจาง รถบรรทุกขยะ มีรายละเอียด/คุณสมบัติแบบไหน ทําไมถึงยังจัดซื้อ 
 ส.อบต.หมู 4  ไมได  ใชเวลานานหลายเดือนแลว 
    - ถังขยะของ อบต.ตากแดด ก็เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงไดแลวแทนของเกาที่มีนอตยึด  
    เวลายกถังขึ้นรถก็หลุดแลว  ควรเปนแบบถังพลาสติก 
นายก อบต.   ชี้แจงคําถามการจัดซื้อรถบรรทุกขยะในครั้งแรก มีบริษัทเสนอเขามา 4 ราย  และมีบริษัท 
    ที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตาม TOR  รองอุทธรณในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
    พิจารณาผลฯ ของ อบต. ทาง อบต. จึงจําเปนตองสงการอุทธรณของบริษัทไปให 
    คณะกรรมการอุทธรณกลาง เพื่อพิจารณาผลการอุทธรณของ อบต. ปรากฏวา  
    คณะกรรมการอุทธรณกลางฯ พิจารณาให อบต.ดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจางใหม  ขณะนี้ 
    การจัดซื้อครั้งที่ 2 อยูระหวางการพิจารณาการเสนอราคา รายละเอียดและคุณสมบัติของ 
    บริษัทฯ ผูยื่น   
    -ในสวนเรื่องของรถบรรทุกขยะ ตามที่ไดแจงแลวนั้น  วามีอยู 1 คัน หากไดรถคันใหมมา 
    เพิ่ม ก็สามารถวิ่งเก็บ หมูที่ 8,3,4,5,6  ได 1 วัน  และหมูที่ 1,2,7,9 ไดอีก 1 วัน 
    สวนของคันเกา สามารถวิ่งเก็บในหมูบานซันนี่วิลล,เดอะลากูน,หมูบานพุทธรักษา 
    -การจัดซื้อถังขยะ เนื่องจากกรมสงเสริมฯ ประกาศเปนนโยบายหลักในเรื่องของการ 
    จัดการขยะทองถิ่น จะตองจัดการขยะโดยใชหลัก 3 RS ใหมีการลดขยะในภาคครัวเรือน 
    กอน  โดยวิธีคัดแยกขยะ เศษผัก,อาหารทําปุยได ถุงพลาสติกลางแลวตากใหแหง  
    สามารถนําไปใสของ ผลไมใหมได   ซึ่งปจจุบันจะเห็นไดจากนโยบายของเซเวน,โลตัส, 
    แมคโคร ไมใหถุงพลาสติกใสของกลับบาน 
    -ภาระที่ อบต.ใชจายเพิ่มคือถุงดํา  เมื่อมีรถบรรทุกขยะคันใหมเพิ่มเขามาซึ่งสามารถเก็บ 
    ได 5 ตัน  รับผิดชอบ 4 หมูบานได 
    - ถังขยะไมจัดซื้อเพิ่ม เพราะดําเนินการตามนโยบายของรัฐ และกรมสงเสริมฯ 
    -เนนใหภาคครัวเรือนลดขยะ/คัดแยกขยะ สามารถนําไปใชใหมได เชน ถุงพลาสติกลาง 
    ตากใหสะอาด นํากลับมาใชใหม 
นายคัมภีร  แสงภู  ตามที่ นายก อบต. ไดชี้แจงมาก็พอจะเขาใจ แตขอปรึกษากรณี บางจุดที่ถังขยะไมมี เอา 
 ส.อบต.หมู 3  ขยะใสถุงดําวางไว  แลวมีสุนัขมาคุยเขี่ย เรี่ยราด สงกลิ่นเหม็น สวนนโยบายเซเวน โลตัส  
    แมคโคร หามไมใหใชถุงพลาสติก  แตแมคาในตลาดไมไดใชนโยบายนี้  คนไปซื้อของที่ 
    ตลาดก็ใสถุงพลาสติกกลับมา  จะทําอยางไร  ใหดูสะอาดตา จะแกไขปญหาอยางไร   
    รถบรรทุกขยะ ก็ไมไดจัดเก็บทุกวัน  สวนมากปญหาก็คือถุงพลาสติกที่ซื้อของมาจาก 
    ตลาด 
นายก อบต.   ชี้แจงวา ก็รอรถคันใหมอยู ซึ่งปจจุบันก็ใหรถกระเชาไฟฟาไปเก็บเสริมอยู 
    -ให อบต. มีรถบรรทุกขยะ 2 คัน จัดเก็บกอน ถาจัดเก็บไมดี ไมไดผล คอยมาวากันในที่ 
    ประชุม  
นายคัมภีร  แสงภู  เรื่องขยะไมใชปญหาของผมคนเดียว  แตเปนปญหาของชาวบานดวย  ไมใหถามในที่ 
 ส.อบต.หมู 3  ประชุมสภาฯ จะใหไปถามที่ไหน 
นายสิงหา  เพชรศิริ  ขอเสริมปญหาขยะ  เพราะในหมูบานมีคนอยูเปนจํานวนมาก ปญหาก็ตองชวยกันแกไข   
 ส.อบต.หมู 4  เรื่อง ของรายละเอียดคุณสมบัติของรถขยะที่จะจัดซื้อ/จัดจาง ก็จะชวยดูรายละเอียดให 
    ได เสนอบริษัทชัยมนัส มีคุณภาพมาก  มีอะไหลมีเซอวิส หลังการขาย 
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นายก อบต.   ขณะนี้เรื่องอยูที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ  ก็ยินดี ถาสมาชิกฯ จะชวยดูรายละเอียด 
    รถบรรทุกขยะใหคณะกรรมการฯ 
นายคัมภีร  แสงภู  ขอเสนอแนะ เรื่องขยะ ถาเปนไปไดก็ดี ถาไมไดก็ไมเปนไร  ใหทาง อบต.ไปคุยกับ 
 ส.อบต.หมู 3  เจาของหรือผูอยูอาศยัในหองเชาใหทิ้งขยะเปนจุดใหญ แลวใหรถขยะไปขนโดยเฉพาะจุด
นายก อบต.   ตอนนี้มีรถขยะเพียงคันเดียว รอใหไดรถขยะเพิ่มมาอีกใหม 1 คันกอน  ถานัดก็ไปเก็บ  
    ไมได เพราะมันมีคันเดียว ซึ่งจะตองเก็บอยู 9 หมูบาน ถาไมเก็บตามจุดๆ ก็จะเสียระบบ 
    ทําใหจัดเก็บไดไมครบรอบ ชาออกไปอีก ซึ่งมีรถกระเชาไฟฟาไปชวยเสริมในวันจันทร,  
    วันศุกร อยูแลว 
ประธานสภาฯ   ถามมติที่ประชุม เห็นควรอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
    จํานวน 2,400,000  บาท ไวเพื่อเบิกในปถัดไปหรือไม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   13  เสียง 
    ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ  
นายก อบต.   แจงที่ประชุมทราบ 
    1.อบต.ตากแดด  ไดรับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจาย 
    อํานาจใหแก อปท. เพื่อนําไปใชจายในการแกไขปญหาความเดือนรอนใหกับประชาชนใน 
    พื้นที่ของ อปท. ตามบัญชีรายการงบประมาณที่รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
    1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  สายวัดหาดทรายแกว –  
    บานหนองทองคํา (ชวงที่ 1) หมูที่ 3 เชื่อมหมูที่ 4 และหมูที่ 8 ตําบลตากแดด  
    งบประมาณ 9,696,000 บาท 
    2.โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําบริเวณถนนสายบานพวง–ดอนแค ,ซอยดอนแค 3  
    หมูที่ 4 ตําบลตากแดด งบประมาณ 133,700 บาท 
    3.โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา บริเวณถนนสายบานพวง หมูที่ 4 ตําบลตากแดด   
    ยาว 510 เมตร งบประมาณ 276,700  บาท     
นายสนั่น  มนตทิพย  ถามเรื่องประปาหมูที่ 5  มี 2 ซอย คือ ซอยผลพฤกษา กับซอยไทยนุกูล – ดอนเหรี่ยง   
ส.อบต.หมู 5  นายชางสมศักดิ์ บอกวาไดงบดําเนินซอยไทยนุกูล –ดอนเหรี่ยง แตในความคิดของผมวา 
    จะไมได 
นายก อบต.    -ไมทราบการรับปากของนายชางสมศักดิ์  ทราบแตผลการแจงอนุมัติโครงการมาแลว มี 2  
    โครงการ คือของหมูที่ 4 
นายสนั่น  มนตทิพย  ผมก็ทราบวา ม.4 ได  แตมีการตัดราคา ฝายโยธา บอกวามีเงินเหลือจาย ไดทําโครงการ 
 ส.อบต.หมู 5  ไปของบประมาณตอ 
นายก อบต.   แจงมีงบประมาณเหลือจาย 2,500,000 บาท ทําโครงการเสนอขอไป มีหมูที่ 1,7,4,5,8   
    และไดรับแจงการจัดสรรมา โครงการประปา 2 โครงการ และโครงการถนน 1 โครงการ 
    และโครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 
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นายสนั่น  มนตทิพย  -หมูที่ 5 เรื่องไฟฟาการประชุมครั้งที่แลว สั่งใหทําหนังสือแจงไปไฟฟา ตอนนี้เปนอยางไร 
ส.อบต.หมู 5  บาง เพราะผานมาหลายวันแลว 

    -ซอมถนนหินคลุก  ตอนนี้งบประมาณหมดแลวหรือยัง 
ผอ.กองชาง   ผูรับเหมากําลังดําเนินการอยู 
ประธานสภาฯ   ซอยเทพมณฑาที่ลอดใตสะพาน สายจ. บริษัทขนดินวิ่ง ซึ่งมีดินตกหลนบนทองถนนทําให 
    ถนนเปนโคลน รถวิ่งคอนขางลําบาก  อาจเกิดอุบัติเหตุได  ควรจะตองดําเนินการแกไข 
    ปญหาโดยขอใหมีรถน้ํามาฉีดลางถนนใหดวย 
นายก อบต.   -เรื่องขยายเขตไฟฟาของหมูที่ 5  ไดแจงไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว  แตยังไมเขามา 
    ดําเนินการ  หากยังไมเขาดําเนินการจะตองโทรไปยังการไฟฟาเขตเพชรบุรี  แตก็จะเปน 
    การขามหนาขามตาไป 
    -ในสวนของถนนซอยเทพมณฑา ก็ไดรับการรองเรียนมา 2 รอบแลว ระหวางหมู 5 และ 
    หมูที่ 6 แจงใหบริษัทแลวใหมาฉีดน้ําลางถนน แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาได  ขอฝาก 
    กองชาง ใหทําหนังสือนัดมาคุยและหาวิธีแกไขปญหากันทั้ง 4 ฝาย  (ชลประทาน/ตัวแทน 
    บริษัทผูรับจาง/นายก อบต./ส.อบต.และผูใหญบานในพื้นที่) 
นายสิงหา  เพชรศิริ  ขอสอบถามเรื่องการวางทอระบายน้ํา ขางโรงเรียนมันตานุสรณ  ระยะทางประมาณ 200  
 ส.อบต.หมู 4  -300 เมตร และนายชางไดดําเนินการสํารวจและจัดทําประมาณการแลว เพราะตรงจุดนี้ 
    หากเขาฤดูฝนน้ําจะทวมขังทําใหสวนปาลม สวนมะพราวของชาวบานไดรับผลกระทบ 
    เสียหายได  ขอฝากผูบริหารไดพิจารณาแกไขใหดวย 
นายก อบต.   ทราบเรื่องทอระบายน้ําหนาหองแถวพี่นอย แตไมทราบเรื่องการวางทอระบายน้ํา  
    โครงการนี้ ให ผอ.กองชาง เปนผูตอบในเรื่องนี้ 
ผอ.กองชาง   เรื่องการวางทอระบายน้ําตรงจุดนี้ เราไดออกไปสํารวจรวมกับสมาชิกสิงหา เพชรศิริ เพื่อ 
    ของบประมาณแกไขปญหาน้ําทวมจากสวนราชการอื่น  แตเนื่องจากพื้นที่ดังกลาวไมได 
    ประกาศเปนเขตอุทกภัย จึงไมเขาหลักเกณฑทําใหไมไดสงเอกสารการสํารวจนั้นไปขอรับ 
    งบประมาณ 
นายสิงหา  เพชรศิริ  ขอใหสงเรื่องการวางทอระบายน้ําจุดนี้ไปของบจังหวัด หรือ อบจ.ดวย เขาอาจจะมีงบให  
นายก อบต.   เรื่องไฟฟาสาธารณะไดรับแจงวาดับอยู 2 จุด ในพื้นที่ หมูที่ 4  และก็ขอฝากใหสมาชิก 
    ชวยดู หากมีตรงจุดใดดับขอใหแจงกองชางทราบเพื่อจะไดไปปรับปรุงใหสวาง เพื่อใหผูที่ 
    ใชรถใชถนนสัญจรไปมา ไปตลาดกันในตอนเชามืดจะไดมีความสะดวกและปลอดภัย 

ประธานสภาฯ   ปดประชุม เวลา  11.20 นาฬิกา 
 

      ลงชื่อ      ผูจดรายงานการประชุม 

           (นางสาวณัฐชานันท  รักษอติกิตติ์) 
          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 
 
 
      ลงชื่อ     ผูรับรองรายงานการประชุม 
        (นายถาวร  ชูรังสิทธิ์) 
      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 


